
Fundur Ungmennaráðs Hafnarfjarðar
88. fundur, haldinn í Húsinu, Staðarbergi 6. þriðjudaginn 27. október 2015 kl. 20:00

Fundinn sátu: Kristinn Óli Haraldsson, Ísak Hafþórsson, Bjarki Steinar Viðarson, Ína 
Kathinka Grönvold Steinþórsdóttir, Gunnar Árnasson, Fjóla Dögg Aðalsteinsdóttir, Arna 
Kristín Arnarsdóttir, Bryndís Björk Bergsdóttir, Óðinn Björgvins, Lára Rós Friðriksdóttir, 
Viktor Breki Auðunsson og Árni Svavar

Afboðuðu: Adam Ingi Benediktsson, Katrín Rós Þrastardóttir, Veiga Dís Hansdóttir, Eva Rut 
Reynisdóttir, Breki Dagur Jónsson og Tinna Dröfn Sigurðardóttir 

Fundargerð ritaði: María Birna Jónsdóttir, starfsmaður Ungmennaráðs 

Dagskrá:

1. Fundarstjóri næsta fundar

Samþykkt að Ína Kathinka Grönvold Steinþórsdóttir sjái um undirbúning og stýri næsta fundi 
sem verður 10.nóvember 2015

2. Sumarstarf Vinnuskólans – starfsskýrsla sumarið 2015 fyrir ÍTH nefnd og fræðsluráð

Laun ungmenna í Hafnarfirði á sumrin? Ungmennaráð Hafnarfjarðar ekki sátt. Spurning um 
að taka 16-17 ára út þannig að hægt sé að hækka kaup. Ungmenni 16-17 ára eiga auðveldara 
með að fá vinnu. 

3. A, B, C - kerfið

Kennarar vita ekki einu sinni hvernig A,B,C kerfið virkar. Vita jafn lítið og við. Kynning er 
þörf. 

4. Önnur mál

Kosningar Ungmennaráðs Hafnarfjarðar – áheyrnarfulltrúi í ÍTH nefnd. Frestað vegna 
veikinda. Kosningar verða 10. nóvember



Félagsmiðstöðvar bæjarins – aðstaða? Ekki góð í Lækjarskóla, Áslandsskóla. Misgóð 
aðstaða og því þarf að breyta. Ekki rétt að aðstaða skuli vera mismunandi eftir því í hvaða 
skóla nemendur eru í. Umræður. Ákveðið að halda áfram umræðum um félagsmiðstöðvar á 
næsta fundi.

Næsti fundur áætlaður 10. nóvember 2015. Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 21:21

 


